

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๖๗๖



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการเรียโรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๖๗๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมแนวทางการเรียโรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเข้าใจในขั้นตอน การขอจัดให้มีการเรียโรที่เป็นไปตามสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรียโรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการเรียโรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังพบว่ามีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ชี้แจงและให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานในความรับผิดชอบในเรื่องการเรียโรของหน่วยงานของรัฐ

๒. หากหน่วยงานประสงค์จะดำเนินการจัดการเรียโร ขอให้ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรียโรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียโรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ขอให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียโรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จะเป็นไปตาม ข้อ ๗ ที่ระบุว่า “ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทำนั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมูลความผิดทางอาญาหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป”

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรียไธของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับสมบูรณ์ ให้กับท่านในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างนี้สามารถเรียไธคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรียไธของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกอบการดำเนินการชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีการเรียไธของหน่วยงานของรัฐ ได้ที่ <https://sl.moph.go.th/VXggBKw> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้ยหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถึอ



(นายยงศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐